
Nd. 92. Tillaga
til þ ingsályktunar uni rým kun  á innflutningsleyfi fyrir  sauðfé.

Flm.: Steingr. Steinþórsson, Lárus Helgason, Guðbr. ísberg.

Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka fyrir 
næsta Alþingi, livort eigi sé unnt að rým ka ákvæði laga nr. 27, 8. sept. 1931, um  
innflutning sauðfjár  til sláturfjárbóta, svo að einstakir menn geti með levfi ráðu- 
nevtisins flutt inn sauðfé, en þó megi baldast fullt öryggi um það. að ekki flytj- 
ist til landsins s júkdóm ar með hinu innflutta  fé.

G r e i n a r g e r ð .

Vegna yfirstandandi fjárliagsörðugleika bænda, og þó einkum  þeirra, er 
sauðfjárrækt stunda eingöngu, stefnir hugur m argra  að því að fá erlend f járkyn  
flutt inn, til þess að revna að auka verðmæti sauðfjárafurða  á þann liátt. Nú 
hefir verið gerð tilraun með innflutning á skozku lioldafé til einblendingsræktar, 
en ákvæði laganna bindra það, að liændur alm ennt geti nokkur not baft af 
þessu í náinni fram tíð. nema einhverju sé lireytt frá  þvi, sem nú er. Þá er og 
mikill hugur i m örgum  að fá karakulafé  til loðskinnaframleiðslu. Þessar kröf- 
ur eru orðnar svo Iiáværar, að ekki verður í gegn þeim staðið til lengdar.

Tillaga þessi fer fram  á, að stjórnin  láti rannsaka fy rir  næsta þing, með 
hliðsjón af Jx?irri reynslu, sem þá verður fengin um  þetta mál, hvort ekki megi 
gera einstökum m önnum , sem liug hafa á þvi að leggja fram  fé í þessu skyni, 
léttara fyrir  með að fá þau fjárkyn, sem nú er leyfilegt að flvtja til landsins.

.Sjálfgefið er, að Búnaðarfélagi Islands, og þá einkum sauðfjárræ ktarráðu- 
naut þess, verður falin a thugun og rannsókn á þessu.


